

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

บันทึก

ที่ ผวก. ๑๘ / ๒๕๖๐

จาก ผวก.

เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายการรับและให้
ของขวัญ

เรียน

รองผู้ว่าการ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่า

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ตามที่มีประกาศ กฟผ. ที่ ๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายการรับและให้ของขวัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีจรรยาบรรณ และความโปร่งใส และส่งเสริมค่านิยมในการประหยัด นั้น

ผวก. ขอให้แนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือผู้บริหาร และพนักงาน กฟผ. งดรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด ยกเว้น ปฏิทิน ไดอารี ที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อนุญาตให้รับได้

๒. การให้ของขวัญแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกตามปกติประเพณีนิยม (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำคัญ ซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และหมายความรวมถึง โอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกัน ในสังคม) สามารถกระทำได้ โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปราม การทุจริต และควรให้เป็นรูปแบบที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ หรือส่งเสริมภาพลักษณ์ เช่น ปฏิทิน ไดอารี หรือของที่ระลึกของ กฟผ. สินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริ สินค้าชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า สินค้าเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ หรือสินค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓. ในกรณีที่มีผู้ซึ่งไม่ทราบนโยบายการงดรับของขวัญ ของกำนัล ของ กฟผ. และได้ให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดแก่พนักงาน กฟผ. ให้ถือเป็นหน้าที่ของพนักงาน กฟผ. ที่จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจ ด้วยมิตรไมตรี และให้นำส่งคืนบุคคลหรือหน่วยงานที่มอบให้ หากผู้ให้ไม่สะดวกที่จะรับคืน หรือเป็นกรณีที่ ไม่สามารถนำส่งคืนได้ ให้ทุกสายงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ เพื่อรวบรวมสิ่งของดังกล่าวแล้วส่งมอบฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) ใช้ในการบริจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ เว้นแต่จะเป็นของที่เน่าเสียง่าย ให้หน่วยงานพิจารณา ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

สำหรับหน่วยงานในภูมิภาค ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานในภูมิกาศนั้นๆ รวบรวมและ นำบริจาคให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องส่งฝ่ายกิจการสังคม (อกค.) รวบรวม

จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้ปฏิบัติงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ



(นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์)

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รับรองสำเนาถูกต้อง

รับวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๐

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณ กฟผ.